

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565



วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 “กิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม IC103 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร



คณะกรรมการเทศและการสื่อสาร ร่วมโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร
(คณะสารสนเทศและการสื่อสาร)



วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชม และรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งมอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสารสนเทศ และการสื่อสาร ในโครงการอธิการบดีและผู้บริหาร พบบุคลากร (คณะสารสนเทศและการสื่อสาร)



โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้สื่อสารไปยังผู้บริหาร และบุคลากรทุกหน่วยงาน ในการรับทราบผลการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบาย มหาวิทยาลัยในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรในการพัฒนา มหาวิทยาลัย โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม IC311 ชั้น 3 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร



คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566



วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิริยะ การจั่นคงคารองคณบดีฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะฯ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระครบรอบ 4 ปี แห่งการบรมราชาภิเษก

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกัน น้อมรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปกครองแผ่นดินด้วยพระบรมราชาบายสุชุมคัมภีร์ภาพ เพื่อความวัฒนาถาวรแห่งประเทศชาติ และประชาชนมาเป็นลำดับ ทั้งยังทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะ อุตสาหะ และพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นที่จะสร้างความผาสุกร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์ และสร้างความสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ ไพบูลย์แก่ประเทศชาติ ทรงส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรัก ความสามัคคี มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และตั้งมั่นบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปี 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร์ตลอดไป”



คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์การ และการปฏิบัติงานของบุคลากร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



วันที่ ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์การและการปฏิบัติงานของบุคลากร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการองค์การ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน / การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา/ การขับเคลื่อนองค์การ/ การพัฒนาชุมชน การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน/ การสร้างผู้ประกอบการ (Startup) ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องข้องด้านการทำงาน บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พื้นที่พหุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติชัยพิบูลย์ คณบดีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ “EECI” เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสม ช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม



คณะกรรมการเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับทุนวิจัย "โครงการพัฒนานวัตกรรมเริ่มต้น(สตาร์ทอัพ) ด้านการเกษตรเทคโนโลยีเชิงลึกในระยะเริ่มต้น (AgBioTech Incubation 2023) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในโอกาสได้รับทุนวิจัยโครงการพัฒนานวัตกรรมเริ่มต้น(สตาร์ทอัพ)
 ด้านการเกษตรเทคโนโลยีเชิงลึกในระยะเริ่มต้น

**AGBIOTECH
 INCUBATION
 2023**

จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 ปีงบประมาณ 2566



นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากเวทีการประกวด สื่อVDO



คณะกรรมการเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับ นายชลธิศ แก้วเป็ง และนางสาวจุฑามาศ จอมจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากเวทีการประกวด สื่อคลิป VDO สิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่ในสายตาคนท้องถิ่น จากผลงานเรื่อง 'Again' เข้ารับรางวัลในงานประกาศผลเมื่อวันที่ 17 พ.ค. พร้อมรับเกียรติบัตร ซึ่งจัดโดย มูลนิธิสื่อประชาธรรม สนับสนุนโดย#กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
จัดกิจกรรมทำบุญบารุงศิลปวัฒนธรรม และทำบุญตักบาตร



วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมทำบุญบารุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งคณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ณ ลานสนามหญ้าด้านหน้าอาคาร 75 ปี แม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และเสวนาธรรม แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในหัวข้อ พระ-ทำ-สร้างสุข ณ ห้อง IC311 ชั้น 3 อาคาร 75ปี แม่โจ้ คณะสารสนเทศและการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้



คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้และมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ
(เอเอฟเอส ประเทศไทย)



วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจและความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี, รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร, รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมินสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ชันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์

